



นายทวิศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบล บางสวรรค์ ดำเนินโครงการกิจกรรม ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2567



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายทวิศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายธรรมนุญ คงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8 ร่วมนำ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลบางสวรรค์ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าเทศบาลตำบลบางสวรรค์เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนาแน่วแน่ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยับยั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน และในภาคบ่ายได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์นิมิต อดตุยตุโต มาบรรยายธรรมะในหัวข้อ "ธรรมกับการทำงานบริการประชาชน"





นายทวีศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบล
บางสวรรค์ ดำเนินโครงการกิจกรรม
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2567



ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8
ขับเคลื่อนกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่
เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00–12.00 น. นางสาวณัฐพร สิทธิชัย ผอ.ปปท. เขต 8 มอบหมายให้ นายธรรมบุญ คงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ไปบรรยาย หัวข้อ “แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงทุจริต ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพศุติมิชอบ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการดังกล่าวมีนายทวิศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์ จำนวน 74 คน ในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อนึ่ง สำนักงาน ปปท. เขต 8 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีความตระหนัก และมีความระมัดระวังการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อยกค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

สายด่วน 1206 www.pacc.go.th